

Số: 186/LĐLĐ

Lai Châu, ngày 01 tháng 4 năm 2024

V/v tuyên truyền và hưởng ứng tham gia
Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào
một dải biên cương” lần thứ III.

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Thực hiện Công văn số 976- CV/BTGTU, ngày 27/3/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu về tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh một số nội dung như sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt về Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp như: Tuyên truyền bằng hệ thống tin, bài trên báo chí, mạng xã hội; tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của Hội nhà báo, Chi Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh nhằm khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2024) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước trong 2 năm 2024, 2025. Đồng thời, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò của các tuyến biên giới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

2. Tăng cường vận động, khuyến khích các hội viên Chi hội nhiếp ảnh Lai Châu, đoàn viên, người lao động nhất là những người yêu thích nhiếp ảnh đang

sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh tích cực tuyên truyền, hưởng ứng, tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị cả nội dung và nghệ thuật về công tác biên giới đất liền của quê hương gửi tham gia Cuộc thi nhằm phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

3. Phương thức và thời gian gửi tác phẩm:

+ Tác giả gửi tác phẩm trực tiếp tại website :

<http://www.anhnghehthuathbiengioi2024.com>

+ Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/03/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

(Có “Thẻ lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh” kèm theo)

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, Thành phố, Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Lưu: VT, TG-NC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Trinh